

Thông tin đăng ký cho phụ huynh/gười giám hộ:

Thời gian biểu:

Trường học bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ 40 chiều. Học sinh nên đến sớm 10 phút trước khi chuông reng, bảo đảm các em có mặt trong lớp kịp thời để nghe giảng bài.

Homeroom	8:00 AM	8:05 AM
Period 1	8:05 AM	9:20 AM
Period 2	9:25 AM	10:40 AM
Period 3	10:45 AM	12:00 PM
Period 4	12:05 PM	1:20 PM
Period 5	1:25 PM	2:40 PM

Học sinh sẽ ăn trưa trong một tiết và bốn tiết còn lại sẽ là các lớp học.

Lịch học:

Lịch cả năm học có thể tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi hoặc tại đường liên kết này. Nó sẽ cho bạn biết khi nào có sự kiện đặc biệt, khi nào có đêm phỏng vấn, ngày PA, v.v... Các sự kiện đặc biệt cũng được chia sẻ mỗi tuần trong bản tin điện tử của chúng tôi.

Ngày chụp hình:

Tất cả học sinh sẽ được chụp hình vào ngày 20 tháng 9 (lớp 9 và 10) hoặc 21 tháng 9 (lớp 11 và 12)

Nghi lễ:

Tất cả lịch năm học có thể tìm trên trang mạng của [YRDSB website](#). Nhấp vào liên kết lịch trường học.

Năm học tới khai giảng ngày 5 tháng 9 (đối với học sinh lớp 9) hoặc 6 tháng 9 (tất cả các học sinh khác) và bế giảng vào ngày 26 tháng 6.

Một máy tính cho mỗi học sinh:

TDSS hoạt động để đưa kiến thức kỹ thuật số vào tất cả các chương trình, do đó công nghệ được tích hợp vào tất cả các môn. Chúng tôi yêu cầu tất cả các học sinh mang theo máy tính xách tay đến trường mỗi ngày. Nếu điều này gây khó khăn về tài chính, thì chúng tôi sẽ cho mượn tạm chrome book.

Xe đưa đón học sinh:

Có một đường vòng ở phía sau trường để dễ dàng thả, đón các em. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh không lái xe vào bãi đậu xe đối diện đường Major Mackenzie để thả các em xuống vì sẽ cản trở xe đưa rước học sinh và có thể gây tai nạn khi phụ huynh quay đầu xe. Phụ huynh cấm không được thả các em trên đường Major Mackenzie – đây là khu vực cấm dừng và rất nguy hiểm.

Sự chuyên cần:

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thành tích học tập là đi học đều đặn. Học sinh nên đến trường mỗi ngày và đúng giờ. Những ngày duy nhất không cần đi học là ngày PA, ngày lễ và thời gian thi học kỳ (trừ khi có môn thi). Nếu không biết chắc, thì hãy kiểm tra lịch học của trường.

Nếu con bạn không thể đến trường do bệnh hoặc có lịch hẹn, vui lòng gọi cho trường tại số 289-342-0001 hay gửi email đến tommy.douglas.ss@yrdsb.ca. Mỗi khi con bạn đến muộn hoặc vắng mặt không xin phép, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua hệ thống INFORM. Việc đi học muộn và vắng mặt của con

bạn sẽ được cung cấp vào mỗi cuối tuần trong bản tin điện tử của chúng tôi. Nếu con bạn đã có đi học, vui lòng liên lạc với nhà trường để xác minh. **Điều quan trọng là bạn phải có địa chỉ email và thư thoại đã đăng ký với nhà trường mà con bạn không có mật khẩu.** Điều này bảo đảm phụ huynh được thông báo ngay khi con bạn bỏ lỡ một buổi học.

Hỗ trợ giảng dạy và Bảng điểm:

Hầu hết giáo viên tại TDSS sử dụng [Teach Assist](#) để ghi chép theo dõi điểm học tập của các em. Phụ huynh có thể thiết lập một tài khoản cho phép họ truy cập điểm của con mình qua cổng thông tin dành cho phụ huynh. Vào mạng <https://ta.yrdsb.ca/yrdsb/> để thiết lập một tài khoản bằng địa chỉ email mà bạn đã chia sẻ với nhà trường.

Kỳ thi / Khoảng thời gian cực điểm:

Tất cả học sinh phải có mặt ở trường trong suốt thời gian cao điểm và tuần thi. Vì vậy bạn nên tránh cho con vắng mặt vào tháng một và tháng sáu. Học sinh **phải** thực hiện tất cả các bài thi kiểm tra **vào thời gian quy định**. Ngày thi năm tới là từ 25 đến 31 tháng Một và từ 19 đến 25 tháng Sáu. Có một số ngoại lệ cho vài trường hợp nhưng **không** áp dụng cho việc du lịch nước ngoài.

Gia hạn vắng mặt:

Học sinh có nhiều thời gian nghỉ hè – 2 tuần cuối tháng Mười Hai, 1 tuần trong tháng Ba và suốt tháng Bảy và tháng Tám. Nếu bạn muốn con vắng mặt trong năm học, học sinh cần điền vào đơn xin gia hạn vắng mặt màu xanh lá cây và nộp cho văn phòng trước một tuần trước khi rời lớp. Mẫu đơn có thể lấy tại văn phòng chính. Học sinh phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ bài vở bị bỏ lỡ trong thời gian vắng mặt. Học sinh nghỉ học hơn 15 ngày liên tục có thể bị nghỉ học. Vui lòng liên lạc **trước** với hiệu để tránh xảy ra trường hợp này.

Các loại hạt / Dầu thơm:

Để hỗ trợ tất cả thành viên trong trường học, chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh và nhân viên tránh dùng các sản phẩm có mùi thơm nặng và không mang các thực phẩm có thể gây dị ứng (ví dụ như đậu phộng).

Giao tiếp:

Có thể dễ dàng liên lạc với giáo viên của con bạn qua email (firstname.lastname@yrdsb.ca). Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm lo lắng nào, xin liên lạc ngay với giáo viên. Nếu cần, các cuộc gặp trực tiếp có thể được sắp xếp và có thể hỗ trợ phiên dịch khi yêu cầu.

Thư gửi phụ huynh:

Văn phòng sẽ gửi thư cho phụ huynh vào mỗi thứ Sáu qua hộp thư điện tử - vui lòng bảo đảm bạn đã cung cấp cho chúng tôi một tài khoản thư điện tử email cá nhân còn hoạt động trong hồ sơ. Thư này sẽ cho bạn biết những gì đang xảy ra trong trường nơi con bạn đang theo học, những ngày quan trọng / sự kiện sắp tới cũng như những thông tin do đại diện trường cung cấp.

Vai trò hướng dẫn:

Tất cả học sinh được chỉ định một cố vấn theo thứ tự bảng chữ cái dựa trên họ của các em. Cố vấn của con bạn là người cung cấp những thông tin giá trị về việc lựa chọn khóa học, những điều kiện tất yếu để tốt nghiệp, hướng đi. Các cố vấn cũng có thể giúp sắp xếp hỗ trợ cho những học sinh đang gặp khó khăn với các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nếu con bạn đang gặp khó khăn, xin liên lạc với bộ phận

hướng dẫn ở trường qua tdss.guidance@yrdsb.ca hoặc văn phòng chính và chúng tôi sẽ liên lạc thông báo cho cố vấn của con bạn ngay. Người phiên dịch sẽ được sắp xếp trước cho bất kỳ cuộc hẹn với người hướng dẫn, giáo viên hay phó hiệu trưởng.

Sự thành công của học sinh:

Chúng tôi còn có bộ phận khác là khoa Hỗ trợ học tập. Những học sinh đang gặp khó khăn trong học tập có thể nhận được sự hỗ trợ một kèm một để hoàn thành bài tập. Hãy nói chuyện với giáo viên của con bạn trước khi bạn cảm thấy rằng con bạn cần nhiều hỗ trợ hơn. Một giáo viên khoa Hỗ trợ học tập sẽ kết nối với con bạn nếu cần. Học sinh cũng có thể nhận hỗ trợ trực tiếp từ một hay nhiều khoa.